

ทนายใจ.....รู้หึสึย...จากลายเสื่อยัดที่ใส่

นำเสนอเมื่อ : 17 ส.ค. 2552

ลายเลื่อยิตที่คุณใส่...สามารถทายใจ...รู้นิสัยว่าคุณเป็นคนเช่นไร ไม่เชื่อ...ก็ลองดู

ผู้ชายชอบใส่เสื้อยืดลายจุด

แต่เห็นบุคลิกภายนอก คุณก็แทบจะเอาชนะใจสาว ๆ ได้ไม่ยากเย็น คุณเป็นคนสุภาพอ่อนโยน และดูอบอุ่นอย่างที่ใครๆ ชอบเลยแหละ แต่คุณก็เป็นคนดื้อดึง และชอบความท้าทาย กับคนที่ชอบจุดจะยอมทำทุกอย่าง เพื่อเอาชนะใจเธอคนนั้น แต่ต้องเป็นวิธีการที่ดีแทนนั้นะที่จะเลือกทำโอเรื่องเล่นสปรกนี้คุณไม่มีทางเลือกทำแน่ๆ เพราะคุณแครความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของฝ่ายหญิง และคุณมักจะเป็นที่ชื่นชอบของเพศเดียวกัน (อันนี้นักล้าวนะ)

ผู้หญิงชอบใส่เสื้อยืดลายจุด

เป็นสาวที่นุ่มนวลอ่อนหวานเสียเหลือเกิน มีจิตใจที่อ่อนโยน เป็นคนที่มีอารมณ์มากมายและใคร ๆ ก็ยากอยู่ใกล้ ๆ เพราะความที่มีนิสัยอันน่ารักนี้แหละ คุณจึงได้รับความสำคัญจากคนรอบข้างอยู่เสมอ สำหรับความรักที่คุณมีให้กับแฟนของคุณนั้น เป็นความรักที่ลึกซึ้งและทุ่มเทให้กับคนที่คุณรัก ดูเอาใจใส่เขาอย่างดี และหากคุณต้องเลิกกับใครสักคน ก็ต้องใช้เวลานานทีเดียว กว่าจะลุกได้อีกครั้ง



ผู้ชายชอบใส่เสื้อยืดลายเรขาคณิต

เป็นหนุ่มที่สนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เรื่องราวที่คุณใส่ใจมักเป็นเรื่องใกล้ตัว ชี้กั่วงล หากใครที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณ ต้องทำให้เสียใจไว้บ้าง เพราะแล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีอารมณ์ที่จะช่วยเหลือใครคนไหน เป็นคนที่มีอารมณ์ไม่คงที่ หากเมื่อคุณดูดีสุภาพอ่อนโยน พุทชาติดี แต่แปบเดียวก็เปลี่ยนไปแล้ว คนที่คุณตั้งใจจริงรักแปลกใจกับอารมณ์ที่ไม่คงที่ของคุณ ความสามารถยากเย็นในการที่จะรักซึกคน คือการปรับอารมณ์ให้คงที่นั้นแหละ

ผู้หญิงชอบใส่เสื้อยืดลายเรขาคณิต

เป็นสาวที่สุภาพอ่อนโยน และมีความภูมิใจในตัวเองสูง แต่มักจะมีปัญหาว่าไม่รู้จะแสดงอารมณ์อ่อนโยนให้คนอื่น ๆ เห็นได้อย่างไร บางครั้งคนอื่นจึงมักมองว่าคุณเป็นคุณเฉย ๆ ทั้งที่ความจริงแล้วคุณแสนจะเป็นคนอ่อนโยน โดยเฉพาะในเรื่องความรักกับคนที่คุณรัก คุณจะอ่อนโยนอย่างไรไม่จำกัด และเอาใจใส่เขาอย่างเต็มที่ และบางทีแฟนของคุณก็ยังไม่ค่อยสนใจกับเขา



ผู้ชายชอบใส่เสื้อยืดลายดอกไม้

คุณมักเป็นคนทีใคร ๆ นิยถึงเสมอในยามที่เดือดร้อน เป็นขวัญใจของใครต่อใคร เพราะการกระทำที่แสนจะอ่อนโยนของคุณนั้นแหละ ถึงขนาดที่ว่าบางทีคุณเรียกชื่อผู้หญิงบางคนเสียอีก แต่หากคุณตกอยู่ในเหตุการณ์เฉพะหาหา คุณก็ไม่มีรู้สึกหวั่นไหวใด ๆ ทั้งสิ้นและหากรักใครสักคน คุณจะทะนุถนอมเขาเป็นอย่างดี เอาใจใส่เขาเป็นพิเศษ และคุณเป็นอีกคนที่มีความรักหนักแน่น ในเรื่องของความรัก

ผู้หญิงชอบใส่เสื้อยืดลายดอกไม้

ถึงแม้ว่า จะเป็นคนที่ชอบเสื้อยืดลายดอกไม้ แต่ลายของเสื้อ ก็ไม่สามารถช่วยเพิ่มความอ่อนหวานให้ได้เลย คุณเป็นผู้หญิงที่แกร่ง และค่อนข้างมากกว่าผู้หญิงทั่ว ๆ ไป แต่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตนเอง การที่จะเลือกคบกับหนุ่มซึกคน อยางแรกที! คุณจะมอง คือหน้าตา เพราะคุณมักจะทำตัว ตัวเองมีเสน่ห์มากพอ ที่จะทำใหชายหนุ่มหันมาให้ความสนใจ แฟนชองสาว ๆ อยางคุณมักจะเป็นผู้ชายที่ดูเงาไม่เท่ากับคุณ เพราะเขาต้องการทำทุกอย่าง เพื่อเอาใจคุณนั่นเอง (แบบนี้จะอยู่กับใครไม่นานนะ)



ผู้ชายชอบใส่เสื้อยืดลายเส้น

หนุ่ม ๆ ประเภทนี้ มีความสุภาพอ่อนโยนถึง 50% เสียวนะ เป็นคนที่แสดงความชอบหรือไม่ชอบออกมาอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่ากับคนที่คุณชอบคุณดูจะสุภาพอ่อนโยนมาก แต่หากกับคนที่คุณไม่ชอบคุณก็ดูจะไม่ค่อยสนใจเขาและไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขนาดที่ว่า ต้องการให้เพื่อนสนิทพอลอยไม่ชอบไปโดยเลย ความชอบหรือเกลียดชังของคุณแสดงออกมาชัดเจนไปนี่ เป็นข้อเสียอย่าง! รั้ยแรง เพราะอยางน้อยหากเราไม่ชอบเขา แต่คบกันเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เสียหยาอะไรนี่

ผู้หญิงชอบใส่เสื้อยืดลายเส้น

หากมองผิวเผิน จะดูเหมือนกับว่าผู้หญิงแบบคุณจะเป็นคนเฉยๆ ไม่ค่อยใส่ใจกับผู้คนรอบตัว แต่ข้างในจริง ๆ แล้วคุณมีความสุภาพอ่อนโยนเต็มครึ่งของนิสัยเลยนะ และหากใครมีปัญหาคุณก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกเวลา จึงไม่แปลกที่คุณจะมีเพื่อนมากทั้งชายและหญิง คุณมักจะทำให้ความสนิทสนมกับเพื่อนหญิง และเพื่อนชายเท่าๆ กัน จนบางครั้งแฟนของคุณก็เข้าใจผิดรวมทั้งกับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ เขาจะมองว่า คุณเป็นคนที่มีท่าทางเย็นชา และไปให้กับกับใครต่อใครก็ได้ทั้งนั้น ไหระวังซ่อนไว้ความนะ



ผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อยืดที่มีลวดลาย

เป็นหนุ่มที่หนุ่มกุ่มน้อยแต่ตัวเอง ไม่สนใจใครเลย หากก่อนหน้านี้เขามีอะไรกับคุณ คุณเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังเสมอ และมักจะประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่องที่ทำ ยกเว้นเรื่องความรักที่ดูไม่เขาซางเอาเสียเลย และคุณเองก็ไม่สนใจด้วยว่า จะมีความรักอยางไร ๆ เขารหรือเปล่า คุณขอแค่ตัวเองมีความสุขก็พอ คุณเป็นคนเย็นชา และนอกจากรักตัวเองแล้ว คุณไม่รักใครเลย

ผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อยืดที่มีลวดลาย

แม้ว่าจะเป็นคนพูดง่าย และอ่อนออนไปกับใคร ๆ รอบตัว ปฏิเสธใครไม่เป็น แต่ก็เป็นตัวของตัวเอง ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของการดูแล อยาหวังที่จะเห็นสาวน้อยอยางคุณ รั้งตามแพชั่น เพราะคุณเป็นอยางไร ก็เป็นอย่างนั้น เป็นคนที่รักครอบครัว รักเพื่อนและคนรัก หากตกลงปลงใจกับใครแล้ว คุณก็จะอยู่กับคน ๆ นั้นไปนานที่สุด เทาที่จะรักษาความรักไว้ได้ และยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณ! รั ก



ผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อยืดสีทึบๆ สีเดียว

เป็นคนที่สนุกสนาน และสร้างเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเสมอ ชอบช่วยเหลือทุกคน ใครเดือดร้อนมาหาคุณได้เลยไม่คิดหวัง แต่เห็นคุณเป็นคนที่สนุกสนานว่าเรื่อข่างนี้เดอะ หากเมื่อไรที่คนกับคนรักมีปัญหาหันหลังก็ คุณจะเป็นฝ่ายเจ็บมากกว่าที่จะพูดอะไร คุณจะเป็นฝ่ายยอมมากกว่าเพราะคุณไม่อยากรมีปัญหากับคนที่คุณรักใหม่นยึดเยื่อ คุณเป็นคนที่รักษาความรู้สึกของคนที่คุณรักมากกว่าคนอื่น

ผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อยืดสีทึบๆ สีเดียว

เป็นสาวเจ้าเสน่ห์ ที่มักจะมีเพื่อนฝูงอยู่รอบ ๆ ตัวเสมอ เพราะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้ว รู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน เป็นคนน่ารัก สนุกสนานและเป็นตัวของตัวเองอยางมาก แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเลย หากคุณกำลังชอบใครอยู่ซึกคน น้อยคนนักที่จะดูออก หรือหากคุณคบกับใครแล้ว เขาค้นนั้นก็อย่าหวังว่า จะไดยินคำว่ารัก หลุดออกจากปากคุณได้ง่าย ๆ และคุณเป็นคนรักที่ดีและซื่อสัตย์

ที่มา ... saranair